



ประกาศกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ  
ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ด้านการจัดการการให้บริการในเยาวชน

ตามที่กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  
ในตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ ภายใต้โครงการยุติปัญหาไวรัสเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR (2024) :  
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๗ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
มาดำเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ในตำแหน่ง  
ผู้ประสานงานโครงการ ด้านการจัดการการให้บริการในเยาวชน ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน  
และค้นหาผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการรับ และถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการบริการ  
เอชไอวี ของระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน ปีที่ ๔ (รหัสโครงการ ACT-PREV) ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
และดำเนินการสอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกในตำแหน่ง  
ผู้ประสานงานโครงการ ด้านการจัดการการให้บริการในเยาวชนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศดังนี้

๑. รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	สกุล
๑	๐๔๑๓๗๐๒	นางสาวกัทศดา	ศุภวาราสีทิเดช
๒	๐๔๑๓๗๐๔	นางสาวนริษา	ธีระรัตนาร

๒. บัญชีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี  
นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกใหม่ ในตำแหน่งและโครงการเดียวกันกับประกาศฉบับนี้ หรือถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
ให้รายชื่อที่ปรากฏไว้เป็นอันยกเลิกของผู้นั้นด้วย คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งผู้สอบคัดเลือกได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด

๓. วัน เวลา และสถานที่รายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ เข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองโรคเอดส์และ  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้น ๓ อาคาร ๕ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗  
เวลา ๐๘.๓๐ น. หากไม่มีรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทัศน์ โชตนะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์